

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ศ๖๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง สำรองฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มสำรองฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และเป็นประโยชน์ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างดี และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งเมื่อเด็กเกิดมาแล้วต้องได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมให้มีน้ำหนักได้มาตรฐาน เพื่อจะได้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมที่ดี จึงได้มีการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรองฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพที่ดี และเด็กมีน้ำหนักได้มาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข โดยให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/48ha65T> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๕ / ๐๘๑ ๑๔๗ ๓๗๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสาน นางสาวภัสร์จิรัชฌ์ รัชเมฆรัตน์/นางสาวสุพรรณนิภา เยื่อใย

